

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA LÃNH ĐẠO  
THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH,  
KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP:

**0888.773.666**

✓ Bài, ảnh: M.HOA

Chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 đã giúp cho nhiều HTX nông nghiệp kiểu mới ở TP Cần Thơ thực hiện tốt các khâu dịch vụ đầu vào, mở rộng quy mô sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, không chỉ đáp ứng yêu cầu thị trường, mà còn tạo “luồng gió mới” thúc đẩy các HTX nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển ngày càng bền vững.

Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: Luật HTX năm 2012 không chỉ giúp cho các HTX củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn đảm bảo hài hòa lợi ích cho thành viên tham gia HTX. Không chỉ vậy, Luật HTX năm 2012 còn tạo khung pháp lý, nâng cao trách nhiệm và phát huy sức mạnh hợp tác cùng nhau phát triển giữa các thành viên với HTX. Hiện toàn thành phố có 187 HTX hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 ở các lĩnh vực sản xuất lúa, thủy sản, trái cây hay rau màu... Hầu hết, các HTX đều liên kết sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho thành viên HTX.

Ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc HTX nông nghiệp thủy sản Thăng Lợi, cho biết: Năm 2015, HTX đã hoàn thiện việc đổi mới phương thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012; từng bước đẩy mạnh sản xuất theo nhu cầu thị trường, triển khai dịch vụ cung cấp thức ăn, chế phẩm sinh học xử lý ao nuôi để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi cá tra, hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt, đảm bảo chất lượng cá tra đạt tiêu chuẩn xuất khẩu... Không chỉ vậy, phát huy tối đa những điều kiện sẵn có, HTX đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, đảm bảo đầu ra ổn định và gia tăng thu nhập cho thành viên. Bình

# “LUỒNG GIÓ MỚI” Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP



Thu hoạch lúa tại “cánh đồng lớn” trên địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh.

quân, HTX nông nghiệp thủy sản Thăng Lợi cung ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở Cần Thơ và An Giang với sản lượng từ 6.000-7.000 tấn/năm; doanh thu đạt trên 130 tỉ đồng/năm; thu nhập bình quân của mỗi hộ thành viên nuôi cá tra trong HTX đạt trên 300 triệu đồng/năm.

Định hướng hoạt động theo Luật HTX năm 2012, đặt lợi ích thành viên lên trên và đảm bảo đôi bên đều có lợi là hướng đi được HTX Nông nghiệp Đại Lợi, huyện Thới Lai triển khai thành công, thu hút hàng trăm hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ tham gia vào “cánh đồng lớn”, cùng sản xuất một loại giống, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật “1 phải, 5 giảm” để giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng và giá trị lúa hàng hóa. Không chỉ vậy, HTX còn phát triển đa dạng các dịch vụ hậu cần trong nông nghiệp, từ việc đầu tư 10 trạm bơm tiêu thoát nước, 8 máy cày xới, 2 máy gặt đập liên hợp, 3 lò sấy và 1 kho trữ lúa. Ông Đào Minh Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Lợi, huyện Thới Lai, cho biết: HTX có trên 1.000ha đất chuyên canh tác giống lúa Jasmine 85, trong đó có 500ha được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra; vụ lúa đông xuân 2019-2020, HTX thu hoạch đạt sản lượng từ 8,5-9 tấn/ha, bán với giá từ

**Qua 7 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, thành phố có 187 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, gồm: 97 HTX nông nghiệp, 10 HTX công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, 28 HTX vận tải, 30 HTX xây dựng, 15 HTX thương mại-dịch vụ và 7 quỹ tín dụng nhân dân.**

5.000-5.100 đồng/kg, trừ hết chi phí sản xuất, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha.

Theo ông Đào Minh Tuấn, việc HTX phát triển đa dạng các dịch vụ hậu cần trong nông nghiệp đã giúp cho các thành viên tăng thu nhập, từ 5-10 triệu đồng/vụ và mang lại lợi ích tối ưu cho hơn 100 thành viên tham gia vào HTX. Đó là giúp nông dân chủ động từ việc xuống giống, bơm thoát nước tưới tiêu đến thu hoạch; đồng thời, tiết giảm chi phí sản xuất và giảm thất thoát sau thu hoạch, bởi HTX đã có lò sấy lúa, với công suất sấy 80 tấn lúa/ngày, có nhà kho chứa lúa lên đến 1.000 tấn để nông dân có thể trữ lúa sau khi thu hoạch... Nhờ thực hiện đồng bộ các quy trình canh tác kết hợp phát triển đa dạng với các dịch vụ hậu cần trong nông nghiệp, đã giúp nông dân làm ăn với HTX yên tâm trồng lúa đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng

bao tiêu đã ký với doanh nghiệp.

Rõ ràng việc chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đã giúp các HTX tổ chức bài bản từ các khâu sản xuất, mở rộng liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào, đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra, mang lại lợi ích kinh tế cho thành viên, gắn kết hộ thành viên với HTX, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, góp phần hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn gắn sản xuất với tiêu thụ, cung cấp nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm trong và ngoài thành phố, phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Song, để phát triển mối liên kết bền vững giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị và tạo động lực phát triển cho các HTX nông nghiệp, các ngành chức năng cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các HTX mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh; tạo quỹ đất lớn để thúc đẩy HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng chuyên canh hàng hóa theo hướng tập trung; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm... giúp cho các HTX nông nghiệp kiểu mới phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững. ●